



ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชกรินทร์
หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ฉบับที่ 5/2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชกรินทร์ ได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ว่ามีบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชกรินทร์เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ปรากฏว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย 1.อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ พบติดเชื้อเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 2.เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณ พบติดเชื้อเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้บุคลากรดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่รัฐจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชกรินทร์ จึงกำหนดมาตรการดำเนินการในกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรคนดังกล่าวให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขประจำพื้นที่ (จากการประสานงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด – 19) ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำโดยเร็วที่สุด
2. สอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของบุคลากรคนดังกล่าวเพื่อกำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงภายในระยะเวลา 14 วัน กักบริเวณ ดูอาการเป็นเวลา 14 วัน และสามารถขอรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
3. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เข้ากักตัวสังเกตอาการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชกรินทร์ บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 3 ราย จากการสัมผัสใกล้ชิดอาจารย์ดังกล่าว และบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จำนวน 9 รายจากการสัมผัสเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพดังกล่าว โดยทั้ง 2 เคสขอเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชกรินทร์จัดให้
4. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด – 19 โดยคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการสถานที่กักตัว และพื้นที่ติดเชื้อ COVID – 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชกรินทร์ (ตามคำสั่งที่ 1377/2564) เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ หอพักแสงมณี พื้นที่ห้องพักอาจารย์ของผู้ติดเชื้อ หอพักหมวกสกุ และพื้นที่เสี่ยงอื่นที่ได้รับข้อมูลจากการสอบสวนโรค เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อความสะอาดในการบริหารจัดการควบคุมภาวะการแพร่ระบาด
5. หากพบว่ามีบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากการสัมผัสกับบุคลากรคนดังกล่าว เพิ่มเติม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชกรินทร์ จะเร่งดำเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลหลัก ต่อไป

6. ขอความร่วมมือบุคลากร และนักศึกษาที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

หากมีความคับขันเพิ่มเติม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด - 19 จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน COVID - 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์